

## KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

-----

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2024; Kế hoạch số 06-KH/BTC, ngày 10/5/2023 của Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024 như sau:

#### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của tỉnh nhằm khẳng định những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người và các sự kiện nổi bật của tỉnh Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với tính chất, ý nghĩa các sự kiện và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

## II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

### 1. Nội dung tuyên truyền

#### 1.1. Năm 2023

##### ***1.1.1. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025***

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Những bài học kinh nghiệm; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhiệm vụ, giải pháp để giữ vững, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt, quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu chưa đạt để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

##### ***1.1.2. Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị trấn Lai Châu gắn với 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023)***

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện giải phóng Thị trấn Lai Châu trong việc góp phần quan trọng trong thắng lợi chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954, đồng thời là một bước chuẩn bị vật chất và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ.

Tuyên truyền về bối cảnh và ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu ngày 12/12/1953; giá trị lý luận và thực tiễn những lời Bác dặn trong thư. Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được qua 70 năm thực hiện lời dạy của Bác, thấm nhuần và khắc ghi lời Bác dặn trong thư, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Lai châu ổn định và phát triển.

#### 1.2. Năm 2024

##### ***1.2.1. Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024)***

Tập trung tuyên truyền bối cảnh của tỉnh trong quá trình chia tách, thành lập;

những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Đảng bộ Lai Châu lãnh đạo Nhân dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm đổi mới, sáng tạo; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

### ***1.2.2. Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)***

Tuyên truyền đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến” của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Nêu bật những đóng góp của quân và dân Lai Châu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên phủ nói riêng. Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ, giải phóng quê hương Lai Châu. Những thành tựu nổi bật của tỉnh Lai Châu trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển.

### ***1.2.3. Kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 - 28/6/2024)***

Tập trung tuyên truyền bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành và sự kiện ngày Toàn quyền Đông Dương Klobukowski ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu, ngày 28/6/1909.

Quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường lịch sử đã qua; nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị của những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong 115 năm qua, nhất là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

### ***1.2.4. Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024)***

Tuyên truyền bối cảnh, ý nghĩa sự ra đời của Ban cán sự Đảng Lai Châu, tiền thân của Đảng bộ Lai Châu ngày nay; quá trình 75 năm xây dựng và trưởng

thành của Đảng bộ tỉnh.

Tập trung nêu bật những dấu ấn đậm nét, vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; những thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Qua đó động viên khích lệ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

*(Có đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu kèm theo)*

## **2. Hình thức tuyên truyền**

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị báo cáo viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ, các trang, cổng thông tin điện tử,... Lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cổ động trực quan, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao.

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện của tỉnh diễn ra trong năm 2023-2024. Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách, thành lập tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; hành trình về nguồn...

## **3. Thời gian tuyên truyền**

Tổ chức tuyên truyền các sự kiện xuyên suốt trong năm 2023 và năm 2024. Tập trung, tuyên truyền sâu đậm trước từng sự kiện 20 ngày và sau mỗi sự kiện 5 ngày (*có phụ lục chi tiết kèm theo*). Ngoài ra:

- Đối với sự kiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tập trung tuyên truyền từ tháng 6/2023 đến hết tháng 8/2023.

- Đối với sự kiện kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh: Thời gian tuyên truyền đậm nét từ ngày 01/12/2023 - 10/01/2024.

## **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ**

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung trên. Tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng xây dựng các phóng sự tuyên truyền theo từng sự kiện.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng trong toàn Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng đấu tranh phản bác trước những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng việc tổ chức các sự kiện để kích động, xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn.

### **2. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn**

Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị trong năm 2023 và năm 2024. Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mừng các sự kiện; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, hành trình về nguồn... gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

### **3. Văn phòng UBND tỉnh**

Tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền từng sự kiện theo nội dung định hướng trên bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường tin, bài tuyên truyền các sự kiện gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người Lai Châu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế và các địa phương trong cả nước.

### **4. Sở Thông tin và Truyền thông**

Phối hợp theo dõi, định hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng

những hình thức phù hợp. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội; kịp thời xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật.

### **5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền theo thế mạnh của ngành; chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mừng kỷ niệm các sự kiện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan (triển lãm ảnh, panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao...), hướng trọng tâm về cơ sở.

### **6. Các cơ quan báo chí trong tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí.**

Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể theo từng sự kiện, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Các ấn phẩm mang tính báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các sự kiện theo định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích.

Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh căn cứ theo từng sự kiện chủ động phối hợp, tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền các sự kiện, gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người Lai Châu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế và các địa phương trong cả nước.

Khuyến khích các tập thể, cá nhân, các trang fanpage, facebook, blog, kênh youtube... đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết, video clip do cơ quan chức năng cung cấp hoặc trích dẫn từ các nguồn chính thống để góp phần tuyên truyền sâu rộng các sự kiện diễn ra trong năm 2023 và 2024.

### **7. Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh**

Bám sát nội dung định hướng trên chỉ đạo các chi hội trực thuộc khuyến khích, động viên các hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật tuyên truyền các sự kiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí gắn với các sự kiện trong năm 2023 và năm 2024. Tăng cường tuyên truyền trên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu và Trang thông tin điện tử của Hội. Triển khai cuộc thi ảnh và xây dựng cuốn sách ảnh *“Lai Châu - 20 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2024)”*.

### **8. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực**

## **thuộc, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh**

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng phát huy vai trò hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trên các trang, cổng thông tin, facebook, fanpage của các cơ quan, đơn vị; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các sự kiện. Kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền trong Đảng bộ địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch liên quan đến các sự kiện; có giải pháp kịp thời định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong Đảng và trong toàn xã hội./.

### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện của tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Các cơ quan tư tưởng - văn hóa,
- Văn phòng UBND tỉnh, Trang TTĐT Tỉnh ủy,
- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu.

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Đức Dục**